
 
 

 
 
 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา 
พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และเตรียมการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 

  

 
 
 
 
 

     
 เมื่อวันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี 
ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุม ณ ห้องประชุม
กรรมาธิการ CA 331 อาคารรัฐสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ซึ่งมีการพิจารณา
ประเด็นส าคัญ ดังนี้  

  ◊ พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา  
                 พลเอก ประสาท  สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการจัดท ารายงานสรุปผลการเดินทาง 
ไปศึกษาดูงาน เรื่อง “การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศ” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดลพบุรี โดยได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) ต าบลอมฤต อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสุวัฒนบดี โรงเรียนวัดถ้ าตะโก และ
บ้านเด็กก าพร้าวัดถ้ าตะโก พุทธโสภา ต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
ซึ่งจากการศึกษาดูงาน ณ สถานที่ดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการ รวมทั้งสภาพ
ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ของโรงเรียนแต่ละแห่ง อาทิ ปัญหานักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลจากโรงเรียน ส่งผลให้เกิดปัญหา
การเดินทาง รวมทั้งปัญหาความยากจน และปัญหาครอบครัวแตกแยก ส่งผลท าให้เด็กขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การใช้ชีวิตปกติอย่างเด็กทั่วไป และมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกชักจูงจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่จะท า ให้กลับเข้าสู่วังวนของปัญหาสังคม 
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในทุกประเด็น คณะกรรมาธิการจะได้รวบรวมเพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือเสนอ 
ไปยังรัฐบาล รวมทั้งจะมีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 
 
 
 
 
                                                                      

ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗  
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 ◊ พิจารณาร่างก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนทางเลือก ด้านการจัดการศึกษา 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ ณ จังหวัดเชียงราย 
      นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา มีก าหนดการที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ช่วงระหว่าง
วันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ในประเด็นเกี่ยวกับโรงเรียนทางเลือก ด้านการจัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ โดยจะมีการด าเนินการ 
ดังนี้ 
๑) จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในพ้ืนที่ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย อ าเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย ในประเด็นการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน และการ
พัฒนาทักษะอาชีพแก่เด็กนักเรียน 
๒) จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะผู้บริหารของวัดห้วยปลากั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับแนวทาง
การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก 
๓) รับฟังบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เรื่อง “การจัดการศึกษา 
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างรายได้ และการฝึกทักษะทางสังคม” ณ โรงเรียนองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


